

XÂY DỰNG ĐẢNG

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(Tiếp theo trang 1)

Cũng tập trung các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, thời gian qua, Công đoàn ngành công thương đã nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLD. 5 năm qua, tổng số tiến chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt gần 19 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết: Cùng với triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLD, từ sau Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành đã và đang tập trung chỉ đạo các CĐCS thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội, đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chuyển đổi

số trong hoạt động công đoàn và đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với từng đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục tập hợp các sáng kiến, tạo mọi điều kiện để đoàn viên, NLD được phát huy ý tưởng.

Đổi mới để phát triển

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, việc đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh là yêu cầu cần thiết.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Đề án số 08/ĐA-LĐLĐ, ngày 24/12/2021 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn tỉnh Thái Bình đáp

ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW và Đề án số 08/ĐA-LĐLĐ, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh từng bước được đổi mới, đạt được những kết quả nhất định. Vị trí, vai trò của Công đoàn tỉnh Thái Bình ngày càng được khẳng định. Các cấp ủy đảng, chính quyền và người sử dụng lao động luôn đánh giá cao các hoạt động của tổ chức công đoàn. Số lượng NLD được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi của tổ chức công đoàn năm sau luôn cao hơn năm trước. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đã triển khai chương trình "Tết sum vầy" để tặng quà cho đoàn viên, NLD; tổ chức trao quà tình nghĩa tháng 5, hoạt động "Cầm tay người lao động"; biểu dương, khen thưởng công nhân đạt thành tích xuất

sắc trong lao động sản xuất và có nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp; trao tặng mũ bảo hiểm xe máy cho công nhân; hỗ trợ kinh phí hàng trăm triệu đồng xây và sửa "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp công đoàn phối hợp tổ chức sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLD.

Với phương châm "Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn", các cấp công đoàn đã vận động chủ doanh nghiệp và NLD thành lập tổ chức công đoàn. Số đoàn viên công đoàn được kết nạp và số CĐCS phát triển mới luôn vượt chỉ tiêu Trung LĐLĐ Việt Nam giao, trong bình mỗi năm phát triển mới hơn



Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà công nhân bị tai nạn lao động của Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình.

10.000 đoàn viên, thành lập hơn 30 CĐCS.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua, chấm điểm, đánh giá, khen thưởng từng bước được đổi mới. Đã tiến hành sơ kết, tổng kết một số đợt, phong trào thi đua; chấm điểm thi đua được cụ thể theo từng tiêu chí và lượng hóa được kết quả, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn được tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong thi đua, khen thưởng hướng đến cán bộ CĐCS và đoàn viên là lao động trực tiếp.

Hoạt động truyền truyền của tổ chức công đoàn cũng có những đổi mới về hình thức như truyền truyền trực quan, phát tờ rơi, qua hệ thống thông tin đại chúng, bằng văn bản, qua mạng xã hội, công thông tin điện tử, mạng xã hội...

Những thành tích đạt được sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW sẽ là tiền đề, là cơ sở để các cấp công đoàn Thái Bình tiếp tục phấn đấu, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần chăm lo, bảo vệ

tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLD.

Bà Phạm Thị Thắng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động công đoàn, trang bị các kỹ năng để cán bộ công đoàn có khả năng thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Tiếp tục đa dạng hóa hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên,

NLD. Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với công nhân viên chức lao động toàn tỉnh; tạo sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Thái Bình phát triển nhanh bền vững.

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

"Nhà báo" U90 nhiệt huyết

Dù đã ở tuổi 83 nhưng niềm đam mê với con chữ, cây bút vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim "nhà báo", "nhà văn" Minh Lệ, xã Minh Khai (Vũ Thư). Ông là một trong những cộng tác viên gắn bó với Báo Thái Bình gần 60 năm qua.



"Nhà báo" U90 Nguyễn Minh Lệ, xã Minh Khai (Vũ Thư) vẫn say mê, nhiệt huyết với nghề báo, sáng tác văn thơ.

Những kỷ niệm sâu sắc

Minh Lệ sinh năm 1940, cùng làng Thọ Lộc, xã Minh Khai với nhà văn Minh Chuyên. Không biết có phải do sinh ra và lớn lên ở đất văn, đất học hay không mà từ trẻ thấy giáo Minh Lệ vừa yêu nghề dạy học lại yêu và thấm nghiệp báo chí, văn chương. Ông kể, năm 1965, khi đang là hiệu trưởng trường quê, ông được chứng kiến phong trào thi đua sôi nổi của thanh niên, nhân dân xã Minh Khai vượt khó, đào kênh để dẫn nước từ sông lớn vào đồng ruộng phục vụ sản xuất. Mong muốn khích lệ, cổ động tinh thần và tuyên truyền việc làm tốt của địa phương nên ông quyết định viết 1 bài báo gửi về Báo Thái Bình tiến lên. Sau 2 ngày nắn nót viết từng câu, từng chữ, sửa đi, sửa lại, ông hoàn thành bài viết "Vất đất ra nước, thay trời làm mưa", hăm hở đem xe lên thị xã Thái Bình, tìm đến tòa soạn Báo để gửi bài. Nhưng đến nơi thì trời nhà nhem tối, tòa soạn đã hết giờ làm việc. Ông lại hỏi thăm, tìm đến tận nhà đồng chí Nguyễn Văn, khi đó làm công tác biên tập của Báo để gửi bài viết. 2 tuần sau, bài viết được đăng trên Báo Thái Bình tiến lên, ông sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Đây là tác phẩm đầu tiên, khởi đầu cho hàng trăm bài báo ông viết sau này.

Những đề tài ông chọn để viết thường là những câu chuyện giản dị, đầy chất nhân văn về cuộc đời của những người dân xung quanh ông, những tấm gương người tốt, việc tốt cần nhân rộng. Say sưa, nhiệt huyết viết báo nên trước kia hầu như năm nào ông cũng được Báo Thái Bình tiến lên, nay là Báo Thái Bình tuyên dương, gặp mặt công tác viên tiêu biểu. "Thời kỳ đó, cả tỉnh chỉ có khoảng 15 - 17 cộng tác viên vinh dự được Báo mời tuyên dương, gặp mặt, cảm xúc tự hào, hạnh phúc lắm. Tôi vẫn nhớ, trước kia có năm hội nghị tổ chức ở xã Đông Đô (Hưng Hà), có năm tổ chức ở xã Nguyễn Xá (Đông Hưng), có năm tổ chức ở xã Minh Lăng (Vũ Thư)... Cộng tác viên chúng tôi đạp xe xa, vất vả lắm, phần thưởng chỉ là 10 bao diêm, có khi là 1 chiếc khăn mùi xoa, khi thì 1 chiếc bút máy Trường Sơn, sang hơn thì được 1 bánh xà phòng Liên Xô. Vậy nhưng ai cũng phấn khởi, về được bà con làng xóm xuyết xoa, khen ngợi, trân trọng gọi là "nhà báo", càng thêm hãnh diện, tự hào, càng hăng say viết" - ông Lệ kể lại.

Ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời viết báo của ông Lệ là lần gặp gỡ bà Nguyễn Thị Phương, xã Hòa Bình (Vũ Thư) năm 2016 để nghe bà kể

chuyện đời mình. Hoàn cảnh éo le do chiến tranh đưa đẩy và tình người sâu sắc của bà Phương và 2 người chồng cũ - mới khiến ông vô cùng xúc động. Đặc biệt, thời điểm đó bà Phương đã hơn 90 tuổi, kể xong bà rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay ông khẩn khoản: "Anh Lệ cố gắng viết bài, đăng báo thì mang đến đây đọc cho lão nghe với, phải nhanh nhanh chứ lâu quá thì lão sợ không đợi được!". Ông Lệ về, trần trở với lời bà lão dặn nên cố gắng viết thật chín chắn, đĩnh đạc. Khi tác phẩm được đăng trên Báo Thái Bình và Tạp chí Người cao tuổi, ông liền mang đến đọc cho bà Phương nghe. Bà xúc động, cứ khóc nức nức nghe theo, đọc bài báo mà tôi phải dừng lại mấy lần.

Sau bài báo đầu tiên năm 1965, đến nay ông Lệ đã viết được trên 120 tác phẩm báo chí, chủ yếu ở thể loại tin, bút ký, phân ảnh, đăng tải trên Báo Thái Bình, Báo Quân đội nhân dân, Báo Người cao tuổi, Báo Cựu chiến binh Việt Nam... Ngoài ra ông còn sáng tác được hơn 300 bài thơ, truyện ngắn, bút ký văn học, xuất bản 2 tập sách "Ký ức quê hương" và "Mùa táo".

Nhiệt huyết luôn cháy trong tim

Phòng làm việc của ông Lệ bây giờ vẫn đầy ắp

sách, báo, tạp chí và chiếc laptop vẫn hoạt động hàng ngày. "Vi say mê viết báo, viết văn nên tôi rất chăm chỉ học hỏi. Trước kia tôi luôn có 1 chiếc radio, 1 cuốn sổ tay gối đầu giường. Mỗi khi nghe tin tức, gặp được câu từ hay trên đài tôi thường ghi lại vào sổ để học hỏi, sử dụng. Tôi tự đặt một số báo, tạp chí định kỳ về đọc. Đối với Báo Thái Bình, Báo Nhân Dân, ngày nào tôi cũng đến nhà đồng chí bí thư chỉ bộ mượn đọc, ghi chép tóm tắt lại các ý chính. Nhiều nội dung hay, tôi còn đọc, truyền đạt lại cho đảng viên cùng nghe trong mỗi dịp sinh hoạt chi bộ. Cách đây 6 - 7 năm, ở tuổi gần 80 tôi quyết định mua 1 chiếc laptop về để tự soạn thảo bài viết trên máy, thuận tiện hơn cho việc cộng tác với các báo. Do tuổi đã cao nên tôi khá vất vả để học cách gõ văn bản, tuy nhiên tôi không nản mà kiên trì nhờ 1 thầy giáo mới nghỉ hưu chỉ bảo, kèm cặp cho. Đến nay tôi đánh máy khá thành thạo, có ngày mà mãi viết quên cả giờ ăn cơm. Toàn bộ các bài viết gửi cộng tác những năm gần đây và tập sách "Ký ức quê hương" hơn 300 trang do tôi trực tiếp soạn thảo trên máy tính, không còn phải viết tay như trước nữa.

Tuổi cao, nhiều người ngại đi lại, di chuyển nhưng "nhà báo" Minh Lệ vẫn "xông xáo" làng trên xóm dưới, vừa để tìm hiểu, nắm bắt tình hình, đời sống vừa tìm cảm hứng cho các tác phẩm báo chí, văn, thơ. Ông kể lại: Tôi nhớ mãi lần phỏng vấn cựu chiến binh Vũ Văn Nghĩa, xã Minh Lăng, huyện 3 lần được gặp Bác Hồ. Nhân vật chỉ say sưa quá, còn tôi thì chưa có kinh nghiệm nên dù đã đến nhà ông Nghĩa 2 lần, ghi chép thì mỏi nhưng khi về viết bài vẫn bị thiếu nhiều thông tin quan trọng. Tôi không ngại khổ, ngại khó, quay trở lại thêm vài lượt nữa, gặp ông Nghĩa khai thác đầy đủ thông tin để bài viết thật trọn vẹn.

Ngoài viết báo, viết văn, mỗi ngày ông Lệ còn tích cực tham gia công tác khuyến học, nhân đạo, tuyên giáo, văn hóa, thể dục thể thao của thôn, xã. "Tôi có một khát khao, ước mơ mình luôn có sức khỏe để được đi nhiều hơn, viết nhiều hơn, có nhiều tác phẩm chân thực, ý nghĩa hơn và được cống hiến cho các phong trào của quê hương" - ông chia sẻ.

QUỲNH LIÊU

Dạy bơi cho trẻ em

Những vụ tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em xảy ra thời gian qua trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Nhằm hạn chế nguy cơ tử vong do đuối nước và rèn luyện sức khỏe cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, nhiều năm qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực mở lớp hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.



Lớp học bơi do Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đông Hưng, Đoàn Thanh niên xã Đông Sơn tổ chức.

Ở xã Tân Lập (Vũ Thư), đầu đàn 1 tuần 3 buổi Trần Tiến Nam được bố đưa con lên bể bơi Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh học bơi. Em cho biết: Những buổi đầu em không chỉ được hướng dẫn các động tác bơi cơ bản mà còn hướng dẫn cách phòng, chống đuối nước như không tự do tắm ở ao hồ, sông; trước khi bơi phải khởi động kỹ... Lớp học bơi của Nam được tổ chức quy củ từ khâu trang bị vật dụng như áo phao, các vật dụng cứu đuối đến quy trình dạy và học được giám sát chặt chẽ. Cán bộ, nhân viên chia thành các nhóm hỗ trợ, quản lý gần với từng nội dung học từ đơn giản đến phức tạp như khởi động chung, tập động tác trên cạn, thở, quạt sải tay, đập chân ếch, động tác bơi dưới nước; cách nâng, đỡ, nắm, kéo người bị đuối nước... hoạt động này diễn ra trong hơn 20 mùa hè qua.

Với sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, từ lý thuyết đến các động tác và thực hành phù hợp, buổi học bơi do Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải (Hưng Hà) không khô cứng mà còn mang đến sự hứng thú cho thiếu nhi. Em Nguyễn Thị Phương Linh, 12 tuổi, thôn Bùi Tiến cho biết: Lớp học bơi rất ý nghĩa, giúp em biết thêm các kỹ năng phòng tránh đuối nước và được rèn luyện sức khỏe.

Đây cũng là sân chơi bổ ích vì đến đây em có thêm bạn. Anh Nguyễn Văn Toán, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải cho biết: Cùng với việc tổ chức lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ, nhiều năm qua Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về thực trạng đuối nước; tiến hành khảo sát, đặt biển cảnh báo tại những khu vực dễ xảy ra đuối nước; phân công cán bộ đoàn phụ trách các cụm làng vào các buổi chiều đến các ao, hồ, sông nhắc nhở các em chú ý an toàn khi bơi, từ đó góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ.

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè được

chính quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLD. Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với công nhân viên chức lao động toàn tỉnh; tạo sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Thái Bình phát triển nhanh bền vững.

trẻ em, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa bão để tránh xảy ra những tai nạn thương tâm.

Tuy nhiên, việc mở các lớp dạy bơi miễn phí còn một số khó khăn. Đã có hơn 10 năm đi dạy bơi cho các em nhỏ tại nhiều địa phương, anh Phạm Tiến Nam, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đông Hưng cho biết: Khó khăn lớn nhất khi dạy bơi cho các em là không có bể bơi, trong khi nhu cầu học bơi của các em rất đông. Tại nhiều địa phương, các em học tại các ao, nguồn nước, độ sâu có thể chưa bảo đảm, tập được ít người. Tại các ao, các thầy giáo, cán bộ đoàn chủ yếu giới thiệu cho các em những kỹ thuật đơn giản và cơ bản nhất. Bên cạnh đó, kinh phí để tổ chức lớp dạy bơi khá lớn do phải xử lý nước để bơi thường xuyên. Còn ông Phạm Công Lan, thôn Tống Thỏ Nam, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) cho biết: Phong trào dạy bơi tại xã đã duy trì hàng chục năm qua tại bể bơi bằng bê tông kiên cố. Tuy được tu sửa hàng năm nhưng nước đục, có bùn nên cũng ảnh hưởng đến quá trình học bơi của trẻ. Tôi mong sẽ có bể bơi sạch sẽ, an toàn cho các cháu được thỏa thích bơi lội.

Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn, trong hè này các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức 260 hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em; tổ chức 50 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi; vận động, trao tặng 3 bể bơi cố định, di động; vận động, trao tặng các áo phao cho trẻ. Những hoạt động trên của tổ chức đoàn cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành, gia đình sẽ cho các em thiếu nhi mùa hè an toàn, bổ ích.

QUỲNH PHƯƠNG



Đoàn Thanh niên xã An Tân (Thái Thụy) cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu để phòng đuối nước.